

# CHÍNH SÁCH NGHĨ VỀ HƯỚNG TÂY VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH CỦA ẤN ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC VÙNG VỊNH, TÂY NAM Á VÀ BẮC PHI

Ngô Xuân Bình\*

Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á

Ngày nhận bài: 15/08/2017, ngày gửi phản biện: 17/08/2017, ngày duyệt đăng: 14/09/2017

**B**ài viết làm rõ sự ra đời, mục đích và nội dung chính sách Nghĩ về hướng Tây của Ấn Độ. Từ đó bài viết làm rõ sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với các nước vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi và đưa ra một số đánh giá.

Từ khóa: Nghĩ về hướng Tây, Ấn Độ, Tây Á, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Bắc Phi

## 1. Sự ra đời của chính sách Nghĩ về hướng Tây

Từ trước khi tiến hành điều chỉnh chính sách với các nước vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi, đã có một số tranh luận về sự cần thiết phải tiến hành chính sách hướng Tây như một hình ảnh phản chiếu của chính sách hướng Đông. Khái niệm hướng Đông được người Ấn Độ đề cập đến từ đầu những năm 1990. Vào thời điểm đó, mặc dù dành sự quan tâm đáng kể cho sự phát triển ở khu vực vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi - những khu vực gắn

liền với lợi ích quốc gia, Ấn Độ vẫn chưa đưa ra một chính sách rõ ràng cho khu vực này.

Không lâu sau khi trở thành Thủ tướng Ấn Độ năm 2014, Thủ tướng Modi đã nhấn mạnh rằng Ấn Độ không chỉ cần thúc đẩy chính sách hướng Đông mà còn phải thực hiện một chính sách Kết nối với phía Tây (Link West policy)<sup>1</sup>. Đây là sự kiện nổi bật đánh dấu sự điều chỉnh chính sách của Ấn Độ đối với khu vực vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi đồng thời là bước đệm đầu tiên đặt

\* mrbinhvass@yahoo.com

<sup>1</sup> C. Raja Mohan (2014), *Modi and the Middle East: Towards a Link West Policy*, The Indian Express

<http://indianexpress.com/article/opinion/columns/modi-and-the-middle-east-towards-a-link-west-policy>, ngày truy cập 5/2/2017.

nền móng cho sự hình thành của chính sách Ngoại về hướng Tây.

Sau đó, tại cuộc đối thoại Raisina lần thứ nhất tổ chức tại Ấn Độ năm 2016, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar lưu ý rằng “Nếu chính sách đối với khu vực phía Đông đã tồn tại từ lâu thì chính sách đối với phía Tây mới xuất hiện trong thời gian gần đây”. Ông tin tưởng rằng “Chính sách Hành động hướng Đông” sẽ kết nối với chính sách “Nghĩ về hướng Tây”. Điều đó đã thúc đẩy ông thay đổi chủ đề tương tác: từ việc “nhìn về hướng Tây” trở thành “nghĩ về hướng Tây” trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Ông cũng hy vọng trong thời gian tới, “Nghĩ về hướng Tây” sẽ phát triển theo định hướng trở thành “chính sách hành động phía Tây”. Theo Giáo sư M. Ganapathi, Chính sách Ngoại về hướng Tây tập trung vào khu vực cận Tây của Ấn Độ với các nước vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi<sup>2</sup>.

Như vậy sự ra đời của chính sách Ngoại về hướng Tây đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong chính sách của Ấn Độ đối với các nước vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi: từ chỗ chưa có 1 chính sách rõ ràng cụ thể, Ấn Độ đã đặt Tây Á vào vị trí quan trọng trong các ưu tiên về chiến lược của mình. Đồng thời, nội dung của chính sách này chính là sự cụ thể hóa các điều chỉnh chính sách của Ấn Độ đối với khu vực này. Sự điều chỉnh này nhằm ba mục đích sau: (1) đảm bảo sự ổn định của nguồn cung năng lượng từ khu vực Tây Á,

(2) cạnh tranh tầm ảnh hưởng với Trung Quốc tại đây, (3) thể hiện hình ảnh của Ấn Độ như một cường quốc có trách nhiệm đối với các vấn đề chung của thế giới.

## 2. Nội dung cơ bản của Chính sách Ngoại về hướng Tây và những điều chỉnh chiến lược đối với các nước vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi

### 2.1. Tăng cường các chuyến thăm ngoại giao, tiến hành nâng cấp quan hệ đối tác

Nhằm nâng cấp quan hệ ngoại giao với toàn khu vực nói chung và các đối tác quan trọng nói riêng, Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường các cuộc tham vấn ở cấp Chính phủ và các chuyến thăm ngoại giao đến khu vực vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi.

Ấn Độ dành sự quan tâm đáng kể cho Các nước nói tiếng Ả Rập - được coi là những “đầu tàu kinh tế” của khu vực vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi. Hội nghị Bộ trưởng lần thứ nhất của Diễn đàn Hợp tác Ả Rập - Ấn Độ được tổ chức tại Manama, Bahrain vào tháng 1/2016 đã trở thành đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ của Ấn Độ với các nước Ả Rập tại khu vực này. Tuyên bố Manama và Chương trình Hành động năm 2016 - 2017 được thông qua trong hội nghị đã phản ánh những lợi ích chung của Ấn Độ và thế giới Ả Rập, trong đó đề cập đến các sáng kiến hợp tác về chính trị, kinh tế, năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, báo chí và y tế<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> M. Ganapathi (2016), *Think West in India's Foreign Policy*, Bài giảng tại Đại học Kerala Ấn Độ, <http://mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm?492>, ngày truy cập 5/2/2017.

<sup>3</sup> Ministry of External Affairs, Government of India, *Manama Declaration of the First Ministerial Meeting of the Arab-India Cooperation Forum (January 24, 2016)*.

Thủ tướng Modi và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã gặp nhau ở bên lề hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Ufa, Nga vào tháng 7/2015. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã đến thăm Ấn Độ vào tháng 2/2014 và tháng 8/2015. Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã có cuộc hội đàm ngắn với ngoại trưởng Iran Javad Zarif ở Islamabad vào tháng 12/2015. Bên cạnh đó những buổi đàm phán cấp bộ trưởng về các vấn đề khác nhau liên quan đến quyền lợi chung của hai nước cũng diễn ra thường xuyên.

Thủ tướng Narendra Modi đã đến thăm UAE vào tháng 8/2015, đây là chuyến công du đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ đến quốc gia này (kể từ sau chuyến công du của thủ tướng Indira Gandhi năm 1981)<sup>4</sup>. Để đáp lại, Thái tử Abu Dhabi của UAE đã đến thăm Ấn Độ vào tháng 2/2016<sup>5</sup>. Tuyên bố chung của hai nước đã ghi nhận “chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới UAE sau 34 năm đánh dấu sự khởi đầu của một quan hệ đối tác chiến lược mới và toàn diện giữa Ấn Độ và UAE - một thế giới đầy những cơ hội và thách thức”. Hai nước đã thống nhất nâng cấp quan hệ ngoại giao Ấn Độ - UAE thành *Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện* và thiết lập một *Đối thoại An ninh Chiến lược* giữa hai Chính phủ. Ấn Độ và UAE có có quan

điểm tương đồng về hầu hết các vấn đề chính trị.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Saudi Arabia vào 2 - 3/4/2016, lãnh đạo hai nước đã nhấn mạnh “mối quan hệ song phương thân thiện và gắn gũi, bắt nguồn từ lịch sử sẻ chia, được duy trì và nuôi dưỡng thông qua hợp tác kinh tế ngày càng sâu sắc, hợp tác trên nhiều lĩnh vực và ngoại giao nhân dân ngày càng sôi nổi”<sup>6</sup>. Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng và Quốc vương Abdulaziz Al Saud “cho phép hai nước hiểu rõ và đánh giá cao hơn những quan điểm của nhau, khẳng định mối liên kết chặt chẽ giữa sự ổn định và an ninh của vùng Vịnh và Tiểu lục địa Ấn Độ”.

Đối với Bắc Phi, gần như tất cả các nguyên thủ quốc gia tại khu vực này đã được mời đến New Delhi vào tháng 10/2015 để tham dự Hội nghị Cấp cao Ấn Độ - châu Phi lần thứ ba. Trong chuyến thăm Ai Cập của Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj từ ngày 23 - 25/8/2015, bà Swaraj đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ song phương Ấn Độ - Ai Cập với trọng tâm là quan hệ văn hóa, an ninh, chống khủng bố và thương mại. Hai nước đã ký hai Nghị định thư về du lịch và hợp tác khoa học kỹ thuật.

<sup>4</sup> Fareed Rahman (2015), “India PM Narendra Modi begins historic visit to UAE”, *Gulf News*, <http://gulfnews.com/news/uae/government/india-pm-narendra-modi-begins-historic-visit-to-uae-1.1567527>

<sup>5</sup> Jayanth Jacob (2016), “Why India chose the Abu Dhabi crown prince as its Republic Day chief guest”, *Hindustan Times*, [http://www.hindustantimes.com/india-news/why-](http://www.hindustantimes.com/india-news/why-india-chose-the-uae-crown-prince-as-its-republic-day-chief-guest/story-brOca5s3kT9VXJaw73u5uM.html)

[india-chose-the-uae-crown-prince-as-its-republic-day-chief-guest/story-brOca5s3kT9VXJaw73u5uM.html](http://www.hindustantimes.com/india-news/why-india-chose-the-uae-crown-prince-as-its-republic-day-chief-guest/story-brOca5s3kT9VXJaw73u5uM.html), ngày truy cập 5/2/2017.

<sup>6</sup> Tanvi Madan (2016), *Why is India's Modi visiting Saudi Arabia?*, The Brookings Institution <https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/04/01/why-is-indias-modi-visiting-saudi-arabia>, ngày truy cập 5/2/2017.

## 2.2. Tăng cường hiện diện về an ninh quân sự, thúc đẩy hợp tác chống khủng bố

Từ sau khi được trao trả độc lập năm 1947, quan hệ giữa Ấn Độ với các nước vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi chủ yếu tập trung vào vấn đề kinh tế, bởi vì với nguồn tài nguyên năng lượng có trữ lượng lớn, khu vực này chính là chìa khóa cho sự thịnh vượng của Ấn Độ. Theo Anwar Alam, đây là một tình huống nghịch lý: sự mở rộng quan hệ kinh tế nhưng không có chiều sâu chính trị và chiến lược giữa Ấn Độ và Tây Á về lâu dài sẽ không có lợi cho Ấn Độ<sup>7</sup>.

Thủ tướng Modi đã mở ra một hướng đi khác trong quan hệ với các nước vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi bằng cách tăng cường quan hệ an ninh quân sự, bao gồm việc tham gia vào công cuộc chống khủng bố và đề xuất thành lập một khuôn khổ an ninh đa phương tại đây với các bên liên quan quan trọng như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cách tiếp cận thứ hai này đã khiến chính phủ Ấn Độ đầu tư vào các lĩnh vực quân sự ở nước ngoài (chủ yếu là ở Sudan, Syria, Iran, Ai Cập, Saudi Arabia và Nga)<sup>8</sup> để tiến hành hiện đại hóa quân đội Ấn Độ, bao gồm: phát triển một học thuyết về hàng hải<sup>9</sup> nhằm bảo vệ thông tin liên lạc đường biển (SLOCs) ở Ấn Độ Dương và kiểm chế tham vọng thống trị Ấn Độ Dương của

Trung Quốc; Tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc, và các quốc gia vùng Vịnh; Tiến hành một loạt các hiệp định chiến lược và bảo vệ song phương với tất cả các nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC). Ngoài ra, dưới thời thủ tướng Modi, chính sách chống khủng bố của Ấn Độ đã được mở rộng trong một nỗ lực để phơi bày sự hậu thuẫn cho các nhóm khủng bố của Pakistan trên toàn cầu, đặc biệt là ở Tây Á Saudi Arabia và UAE đã phản ứng tích cực với yêu cầu của chính quyền Ấn Độ về việc dẫn độ các tên khủng bố bị tình nghi<sup>10</sup>.

Đối với từng nước trong khu vực, Ấn Độ đều thể hiện sự quan tâm đến công cuộc ổn định đất nước và chống khủng bố. Đối với Iraq, Ấn Độ kiên quyết ủng hộ công cuộc chiến đấu chống khủng bố quốc tế, bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này. Đối với Syria, nước này cũng thể hiện thái độ dè dặt về sự thay đổi chế độ một cách miễn cưỡng ở Syria và ủng hộ một hiệp ước chính trị toàn diện do người Syria lãnh đạo và được Liên hiệp quốc hậu thuẫn đồng thời thỏa mãn được những mong mỏi của người dân Syria. Ấn Độ cho rằng không cần một giải pháp quân sự nào để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Ấn Độ cũng tham gia vào tiến trình Geneva-II và đóng góp tài chính

<sup>7</sup> Anwar Alam (2017), *India's Strategic Vision About West Asia and Its Limitations*, <http://www.mei.edu/content/map/india-s-strategic-vision-about-west-asia-and-its-limitations>, ngày truy cập 5/2/2017.

<sup>8</sup> Dinshaw Mistry, *Domestic and international influence on India's energy policies, 1947-2008*, tr.329.

<sup>9</sup> Indian Ministry of Defence (2015), *Ensuring Secure Seas: Indian Maritime Security Strategy*,

[https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/India\\_n\\_Maritime\\_Security\\_Strategy\\_Document\\_25Jan16.pdf](https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/India_n_Maritime_Security_Strategy_Document_25Jan16.pdf), ngày truy cập 5/2/2017.

<sup>10</sup> Government of India, Ministry of External Affairs, *List of Fugitives Extradited by Foreign Governments to India*, <http://www.mea.gov.in/toindia.htm>, ngày truy cập 5/2/2017.

cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cũng như tiêu hủy vũ khí hoá học ở Syria.

Hợp tác quốc phòng và an ninh là một chủ đề quan trọng trong các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo hai nước Ấn Độ và Saudi Arabia. Hai nước đã nhất trí thúc đẩy hợp tác để tăng cường an ninh hàng hải trong vùng Vịnh và khu vực Ấn Độ Dương - vấn đề rất quan trọng cho an ninh và thịnh vượng của cả hai nước. Thủ tướng và Quốc vương Saudi Arabia “đã mạnh mẽ lên án chủ nghĩa khủng bố” và “kêu gọi tất cả các nước không sử dụng hình thức khủng bố để chống lại bất kỳ quốc gia nào; Phá hủy những nơi trú ẩn để cắt đứt bất kỳ hình thức hậu thuẫn và tài trợ nào cho những kẻ khủng bố và đưa chúng ra xét xử trước công lý”.

### 2.3. Đi vào hợp tác có chiều sâu trong lĩnh vực kinh tế

Khu vực vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi là đối tác kinh tế vô cùng quan trọng của Ấn Độ, nhưng giai đoạn trước khi thực hiện chính sách Nghĩ về hướng Tây, quan hệ giữa Ấn Độ với các nước này chủ yếu là quan hệ cung cầu thuần túy, chưa có nhiều dấu ấn của sự hợp tác, giao lưu. Ấn Độ cũng chưa thu hút được khoản đầu tư từ các nước này nhiều như kỳ vọng.

Kể từ khi chính sách kết nối với phía Tây, sau này là Nghĩ về hướng Tây được triển khai, quan hệ hợp tác về kinh tế của Ấn Độ đối với các nước vùng Vịnh, Tây Á và

Bắc Phi có sự thay đổi đáng kể. Khu vực này là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ với kim ngạch thương mại song phương đạt mức 125 tỷ USD trong năm 2015 - 2016 đồng thời góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của Ấn Độ, vì 60% lượng dầu thô nhập khẩu và 85% lượng khí đốt nhập khẩu của Ấn Độ đến từ khu vực này<sup>11</sup>.

Các nước GCC thuộc khu vực này là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ - thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và khu vực lên đến hơn 180 tỷ USD trong năm 2014 - 2015. Nhận thức được ý nghĩa to lớn của Quỹ Lợi ích quốc gia ở nước này, Chính phủ Ấn Độ đã tạo ra cơ hội để thu hút các quỹ này dưới dạng FDI. Các quốc gia GCC đã thông qua một chính sách “Hướng Đông” để tập trung vào Ấn Độ và Trung Quốc và các nước phương Đông khác. Điều này làm tăng cơ hội hợp tác của Ấn Độ với các nước GCC. Trụ cột quan trọng nhất của hợp tác với GCC là hợp tác kinh tế. Thương mại song phương năm 2014 - 2015 giữa Ấn Độ và nhóm này là 133,73 tỷ USD, trong đó Ấn Độ xuất khẩu 49,3 tỷ USD và nhập khẩu 84,43 tỷ USD<sup>12</sup>. Các dự án xuất khẩu và đầu tư giữa Ấn Độ với các nước trong khu vực gia tăng đáng kể từ cả hai phía. CII là tổ chức đối tác của Ấn Độ cho Diễn đàn Công nghiệp Ấn Độ - GCC. Hiệp định khung Ấn Độ - GCC về thương mại đã được đưa ra và Hiệp định

<sup>11</sup> M. Ganapathi (2017), “Contours of India’s Foreign Policy - An Overview”, *Indian Foreign Affairs Journal*, Vol. 12, No. 1, January-March 2017, pp.42-59.

<sup>12</sup> M. Ganapathi (2016), *Think West in India’s Foreign Policy*, Bài giảng tại Đại học Kerala Ấn Độ, <http://mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm?492>, ngày truy cập 5/2/2017.

Thương mại Tự do Ấn Độ - GCC đang trở thành chủ đề của nhiều buổi đàm phán.

Với Ả Rập Saudi, đây là đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ với kim ngạch thương mại song phương lên tới 39,26 USD trong năm 2014 - 2015 trong đó Ấn Độ xuất khẩu 11,16 tỷ USD và nhập khẩu 28,1 tỷ USD<sup>13</sup>. Trong chuyến thăm của ông Modi, hai nước đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, đặc biệt là thông qua đa dạng hóa thương mại phi dầu mỏ. Phía Ả Rập Saudi đánh giá cao những sáng kiến phát triển kinh tế của Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư đồng thời bày tỏ mong muốn đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ.

Trong các cuộc thảo luận cả hai nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh năng lượng và coi đây là trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược. Ả Rập Saudi là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ (khoảng 20%) với tổng trị giá 21,8 tỷ USD trong năm 2014 - 2015<sup>14</sup>. Quan hệ cung cầu đã được hai bên phát triển thành quan hệ hợp tác sâu sắc, tập trung vào đầu tư và liên doanh trong các tổ hợp hóa dầu cũng như cùng thăm dò ở Ấn Độ, Ả Rập Saudi và các nước thứ ba.

Với Iran, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Iran trong năm tài chính 2014-2015 là 13,13 tỷ USD trong đó Ấn Độ nhập khẩu 8,96 tỷ USD và xuất khẩu 4,17 tỷ USD<sup>15</sup>. Hai nước đang đàm

phán để xúc tiến một Hiệp định Thương mại Ưu đãi. Với sự biến mất dần của các kênh ngân hàng quốc tế và sự suy giảm nguồn cung dầu thô, các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran có ảnh hưởng bất lợi đến thương mại song phương giữa hai nước.

Với UAE, thương mại song phương giữa Ấn Độ và UAE ước đạt 59,15 tỷ USD trong năm 2014 - 2015. UAE là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Ấn Độ sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, dự kiến hai bên sẽ phối hợp để tăng giá trị thương mại song phương lên 60% trong 5 năm tới<sup>16</sup>. Ấn Độ đã giới thiệu cho UAE về các sáng kiến kinh tế, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục, giảm thiểu đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các lĩnh vực trọng điểm. Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng là trụ cột quan trọng trong quan hệ kinh tế Ấn Độ - UAE. UAE là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ 6 của Ấn Độ. Hai bên đã nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, trong đó UAE tham gia vào việc khai thác trữ lượng xăng dầu ở Ấn Độ.

Với Qatar, hai nước Ấn Độ - Qatar có mối quan hệ đặc biệt gần gũi. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 15,66 tỷ USD trong năm 2014 - 2015 trong đó Ấn Độ xuất khẩu 1,05 tỷ USD và nhập khẩu 14,0 tỷ USD. Qatar tiếp tục là nguồn nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất của Ấn Độ (cung cấp hơn 80% lượng khí đốt nhập khẩu của Ấn Độ)<sup>17</sup>.

<sup>13</sup> M. Ganapathi (2016), *Think West in India's Foreign Policy*, Bài giảng tại Đại học Kerala Ấn Độ <http://mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm?492>, ngày truy cập 5/2/2017.

<sup>14</sup> M. Ganapathi (2016), Tlđđ.

<sup>15</sup> M. Ganapathi (2016), Tlđđ.

<sup>16</sup> M. Ganapathi (2016), Tlđđ.

<sup>17</sup> M. Ganapathi (2016), Tlđđ.

Với Ai Cập, Ấn Độ là một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm của Ai Cập, đặc biệt là dầu thô. Ấn Độ cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Ai Cập, với khoảng 3 tỷ USD cho hơn 40 dự án. Đầu tư của Ai Cập ở Ấn Độ cũng đã tăng đáng kể trong những năm gần đây<sup>18</sup>.

## 2. Kết luận

Trước đây, khi đánh giá về vai trò đối với các nước vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi, Ấn Độ thường được coi là một sức mạnh ôn hòa, thường tránh các vấn đề an ninh để tập trung vào xuất khẩu lao động và nhập khẩu dầu. Tuy nhiên dường như mọi thứ đã thay đổi. Chính phủ của Thủ tướng Modi đang tiến hành những bước đi chiến lược ở khu vực này, trước hết bằng việc thực thi chính sách Nghị về hướng Tây. Chính sách này đi theo hai hướng song song, một mặt tiếp tục đường lối ngoại giao truyền thống của Ấn Độ khi “không can thiệp” vào nội bộ của các đối tác trong khu vực, nhưng tư thế “chờ đợi và xem” của nước này đã chấm dứt với những hành động lên án chủ nghĩa khủng bố, bạo động xã hội và kêu gọi các bên liên quan trong khu vực ngồi vào bàn đàm phán<sup>19</sup>. Để triển khai hiệu quả chính sách này, Ấn Độ cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Về chính trị, do tình trạng phân chia quyền lực ở các nước vùng Vịnh, Tây Á và Bắc Phi, cần đảm bảo rằng Ấn Độ sẽ không nghiêng về bên nào. Đây sẽ là cách tiếp cận

hợp lý nhất trong việc thúc đẩy và củng cố quan hệ với các nước trong khu vực.

Về kinh tế, hợp tác thương mại và kinh tế cần được mở rộng hơn nữa, Ấn Độ một mặt cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút mức đầu tư lớn hơn từ các nước Tây Á, mặt khác cần xem xét việc cung cấp những khoản đầu tư thích hợp cho các nước này. Trong lĩnh vực an ninh năng lượng, cần nâng cấp quan hệ cung - cầu đơn thuần thành quan hệ đối tác, trong đó hợp tác về đầu tư, khai thác, mua bán năng lượng ở giữa hai nước và bên thứ ba.

Về an ninh quân sự, cần tăng cường sự tương tác trong khu vực bằng cách xây dựng một chương trình nghị sự về hợp tác và trao đổi thông tin nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan và nạn cướp biển.

Ngoài ra, cần khuếch trương quyền lực mềm của Ấn Độ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, phát triển nguồn nhân lực, du lịch và y tế đồng thời đảm bảo phúc lợi và an ninh cho cộng đồng Ấn kiều ở Tây Á với sự tham vấn chặt chẽ với các nước tiếp nhận.

## Tài liệu tham khảo

1. Anwar Alam (2017), *India's Strategic Vision About West Asia and Its Limitations*, <http://www.mei.edu/content/map/india-s-strategic-vision-about-west-asia-and-its-limitations>
2. C. Raja Mohan (2014), “Modi and the Middle East: Towards a Link West Policy”, *The*

<sup>18</sup> Shagun Gupta (2015), *Sushma Swaraj in Cairo: The evolution and importance of India-Egypt relations* <http://www.orfonline.org/research/sushma-swaraj-in-cairo-the-evolution-and-importance-of-india-egypt-relations>, ngày truy cập 5/2/2017.

<sup>19</sup> Anwar Alam (2017), *India's Strategic Vision About West Asia and Its Limitations*, <http://www.mei.edu/content/map/india-s-strategic-vision-about-west-asia-and-its-limitations>, ngày truy cập 5/2/2017.

- Indian Express*, <http://indianexpress.com/article/opinion/columns/modi-and-the-middle-east-towards-a-link-west-policy/>
3. Dinshaw Mistry, *Domestic and international influence on India's energy policies, 1947-2008*, tr.329.
4. Fareed Rahman (2015), "India PM Narendra Modi begins historic visit to UAE", *Gulf News*, <http://gulfnews.com/news/uae/government/india-pm-narendra-modi-begins-historic-visit-to-uae-1.1567527>
5. Government of India, Ministry of External Affairs, *List of Fugitives Extradited by Foreign Governments to India*, updated December 7, 2016, accessed February 5, 2017, <http://www.mea.gov.in/toindia.htm>.
6. Indian Ministry of Defence, *Ensuring Secure Seas: Indian Maritime Security Strategy, 2015*, 1.2, accessed February 5, 2017, [https://www.indianavy.nic.in/sites/default/files/Indian\\_Maritime\\_Security\\_Strategy\\_Document\\_25Jan16.pdf](https://www.indianavy.nic.in/sites/default/files/Indian_Maritime_Security_Strategy_Document_25Jan16.pdf).
7. Jayanth Jacob (2016), *Why India chose the Abu Dhabi crown prince as its Republic Day chief guest*, *Hindustan Times* <http://www.hindustantimes.com/india-news/why-india-chose-the-uae-crown-prince-as-its-republic-day-chief-guest/story-brOca5s3kT9VXJaw73u5uM.html>
8. Kadira Pethiyagoda (2017), *India's shifting role in the Middle East*, The Brookings Institution, <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/04/28/indias-shifting-role-in-the-middle-east/>
9. M. Ganapathi (2016), *Think West in India's Foreign Policy*, Bài giảng tại Đại học Kerala Ấn Độ, <http://mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm?492>
10. Ministry of External Affairs, Government of India, *18th India-Iran Joint Commission Meeting* [http://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/26249/18th\\_IndiaIran\\_Joint\\_Commission\\_Meeting](http://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/26249/18th_IndiaIran_Joint_Commission_Meeting)
11. Ministry of External Affairs, Government of India, *Manama Declaration of the First Ministerial Meeting of the Arab-India Cooperation Forum (January 24, 2016)*, <http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/26292/Manama+Declaration+of+the+First+Ministerial+Meeting+of+the+Arab+India+Cooperation+Forum+January+24+2016>
12. Nasra M. Shah, "Recent Labor Immigration Policies in the Oil-Rich Gulf: How Effective Are They Likely To Be?" *ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration*, Working Paper No. 3, accessed February 6, 2017, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1003.7779&rep=rep1&type=pdf>